

Washington D.C. • June 29 - July 2

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi quý tôi tớ, con cái Chúa các Hội Thánh,

Thay mặt ban Yểm Trợ Địa Phương, tôi xin trân trọng kính mời quý tôi con Chúa khắp nơi góp thêm lời cầu nguyện và ghi danh để cùng đến tham dự Đại Hội lần thứ 38 sẽ được tổ chức từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2023 tại thủ đô Washington, DC.

Đến tham dự Đại Hội là cơ hội để tôi con Chúa:

- Được đoàn tụ với đại gia đình Liên Hội và là nơi gặp gỡ, kết thân, tâm tình, chia sẻ của con dân Chúa.
- Làm mới lại những kết ước với Chúa để trở về tiếp tục mạnh mẽ gây dựng Hội Thánh tại địa phương.
- Đây là nơi nhìn thấy cánh tay mạnh sức của Đức Chúa Trời vẫn đang làm những việc đầy quyền năng và công việc Chúa đang phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi trên thế giới qua những lời làm chứng của những tôi tớ con cái Chúa.

Với chủ đề là TRANG BI, Đại Hội 38 mong ước sẽ là dịp chia sẻ những trải nghiệm trên con đường hầu việc Chúa để mỗi chúng ta sẽ làm trọn công việc Chúa giao phó, giúp các Hội Thánh vững vàng vượt qua những thử thách, khó khăn, bách hại và sẽ khích lệ, nâng đỡ các thể hệ trẻ tiếp bước trên con đường phục vụ Chúa để Hội Thánh có thêm người chung vai gánh vác công việc nhà Chúa trong tương lai, đúng theo tinh thần của câu gốc chủ đề Đại Hội chép trong *Ê-phê-sô 4:11-12* “*Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư, giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ*”

Trong tinh thần hân hoan, các Hội Thánh tại thủ đô và những vùng lân cận vui mừng được đón tiếp tất cả quý tôi tớ con cái Chúa từ khắp nơi đến tham dự Đại Hội lần thứ 38. Đại Hội đến với thủ đô Washington, DC là cơ hội để các Hội Thánh trong vùng liên kết, nắm chặt tay nhau để cùng lo chuẩn bị chào đón đại gia đình Liên Hội đến đoàn tụ. Chúng tôi mong ước quý tôi tớ, con cái Chúa sẽ có những ngày Đại Hội phước hạnh, vui thoả trong tình yêu thương Thiên Chúa.

Thân ái trong Chúa,

Thầy Phan Đình Chí-Trung

Trưởng ban Yểm Trợ Địa Phương Đại Hội 38